



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ ๑๖๒๒/๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกีฬาระหว่างคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ด้วยองค์การบริหารนักศึกษาได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ ปลายปีเกมส์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้รู้จักน้ำใจนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” อีกทั้งส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนเกิดความรักใคร่สามัคคีกันด้วยกีฬา ภายใต้แนวคิด “กีฬาสร้างสามัคคี สามัคคีสร้างชาติ”

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้

**๑. คณะกรรมการอำนวยการ** มีหน้าที่กำกับดูแล ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ วินิจฉัย ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน ประกอบด้วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการจัดบัณฑิตศึกษา	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมบริการวิชาการและกิจการพิเศษ	กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี	กรรมการ
ที่ปรึกษาอธิการบดี	กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด	กรรมการ

/ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม...

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
หัวหน้างานการเงิน	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ

**๒. คณะกรรมการดำเนินงาน** มีหน้าที่ดำเนินการตามฝ่ายต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของการดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการกีฬาระหว่างคณะ วิทยาลัยเกมส์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย

๒.๑ คณะกรรมการประสานงาน มีหน้าที่ประสานงานและแก้ไขปัญหาทางเอกสารจัดทำบัญชีเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย ที่ดำเนินการ และรวบรวมใบเสร็จเป็นลายลักษณ์อักษร อำนวยความสะดวกและปฏิบัติงานตามโครงการ พร้อมทั้งแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เห็นสมควร เพื่อให้โครงการกีฬาระหว่างคณะ วิทยาลัยเกมส์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

รองศาสตราจารย์มัย	ตะตียะ	ประธานกรรมการ
นางเพ็ญภา	ศรีทัษทิม	กรรมการ
อาจารย์การ์นต์	เจริญสุวรรณ	กรรมการ
สิบเอกวิศรุต	ดีจีว	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังสุรีย์	พันธ์แก้ว	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พฐุราไพ	ประภัสสร	กรรมการ
อาจารย์ณัฐกานต์	ปิ่นจูไร	กรรมการ
อาจารย์พจณา	เพชรรัตน์	กรรมการ
อาจารย์สุรินทร์	เพชรไทย	กรรมการ
นายณะราทิ	น้อยม่วง	กรรมการ
นางเนืองนุช	ผาสุข	กรรมการ
นายกิตติกร	กล้าแข็ง	กรรมการ
นางสาวปราณี	แผนดี	กรรมการ
นายโชติศักดิ์	แดงโม	กรรมการ
นายศุภชัย	ดาทิพย์	กรรมการ
นายกฤษณะ	แสงคำ	กรรมการ
นายวันชัย	แสงดี	กรรมการ
นายกิตติศักดิ์	นิมลพ	กรรมการ

/นายพีรพล...

นายพีรพล	นิลเป้า	กรรมการ
นายณัฐวิน	คงแย้ม	กรรมการ
นางสาวจิณห์จุฑา	ห้วงทรัพย์	กรรมการ
นางสาวอัจฉราพรรณ	ชัตทาน	กรรมการและเลขานุการ

๒.๒ ฝ่ายจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ จัดตารางและควบคุมการแข่งขัน ตัดสินกีฬารวบรวมคะแนนการแข่งขันกีฬา และการประกวดต่าง ๆ พร้อมสรุปผลการแข่งขันตลอดการจัดกิจกรรมประกอบด้วย

นายพีรพล	นิลเป้า	ประธาน
นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา	คณะครุศาสตร์	กรรมการ

๒.๓ ฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่ต้อนรับ จัดเตรียมอาหารว่าง อาหาร เครื่องดื่มสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ คณะกรรมการ และแขกผู้มีเกียรติ ตามช่วงเวลาต่าง ๆ ประกอบด้วย

นายกฤษณะ	แสงคำ	ประธาน
นางสาวอัญชลิกา	ระภาพล	ผู้ช่วย
นางสาวน้ำเพชร	อ่อนสองชั้น	ผู้ช่วย
นางสาวสาวิตรี	อิมสมบูรณ์	ผู้ช่วย
นางสาวนริศรา	เดือนแจ่ม	ผู้ช่วย
นางสาวอาริสา	แช่ย่าง	ผู้ช่วย
นางสาวสุภาลักษณ์	ศรีเพ็ง	ผู้ช่วย
นางสาวเสาวลักษณ์	สุขสมกิจ	ผู้ช่วย
นางสาวนันทิภาคย์	แปลกมาก	ผู้ช่วย
นายมงคลกริชญ์	อินยอด	ผู้ช่วย
นางสาวนิศาชล	สังข์สุวรรณ	ผู้ช่วย
นางสาวอารีรัตน์	สุริวงษ์	ผู้ช่วย
นางสาวจิณห์จุฑา	ห้วงทรัพย์	ผู้ช่วย

๒.๔ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ ยานพาหนะที่ใช้ในการทำกิจกรรม ดูแลระบบไฟฟ้าและเครื่องเสียง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในงานกีฬาระหว่างคณะ ปลายปีเกมส์ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประกอบด้วย

นายวันชัย	แสงดี	ประธาน
นายทงศักดิ์	กำคำตะ	ผู้ช่วย
นายณรงค์ฤทธิ์	อดทา	ผู้ช่วย
นายอนุวัฒน์	คำปึง	ผู้ช่วย

/๒.๕ ฝ่ายพิธีการ...

๒.๕ ฝ่ายพิธีการ มีหน้าที่ ควบคุมพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน จัดรูปแบบขบวนพาเหรด จัดลำดับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกำหนด จัดลำดับการประกาศผลการแข่งขัน การมอบรางวัล และเป็นพิธีกรดำเนินรายการ ประกอบด้วย

นายกิตติศักดิ์	นิมลพ	ประธาน
นางสาวสุทธิลักษณ์	ชื่นชอบ	ผู้ช่วย
นางสาวหทัยชนก	วงษ์คำ	ผู้ช่วย
นางสาวอรุวรรณ	ราชแผน	ผู้ช่วย
นางสาวพิมลพรรณ	กรุงศรี	ผู้ช่วย
นายมงคล	คาดสันเทียะ	ผู้ช่วย
นายเกรียงไกร	คำนวนศรี	ผู้ช่วย

๒.๖ ฝ่ายเอกสาร มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารทางราชการ เอกสารประกอบการประกวดแข่งขัน และการรับลงทะเบียนต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย

นายกฤษณะ	แสงคำ	ผู้ช่วย
นางสาวอารีรัตน์	สุริวงษ์	ผู้ช่วย
นางสาวจิณห์จุฑา	ห้วงทรัพย์	ผู้ช่วย
นางสาวอัจฉราพรรณ	ชัตทาน	ผู้ช่วย
นางสาวนิศาชล	สุระ	ผู้ช่วย
นางสาวอุษา	พรมเสน	ผู้ช่วย
นางสาวกมลทิพย์	ปั้นทอง	ผู้ช่วย
นางสาวณัฐฐณีษา	ข้าปาน	ผู้ช่วย
นางสาวสุธิมน	ดีวัน	ผู้ช่วย
นางสาวจิราภรณ์	พิลิก	ผู้ช่วย
นายนิรันดร์	เสื่อนิ่มนาย	ผู้ช่วย
ชัชวาลย์	วัฒนา	ผู้ช่วย
นายศุภกิจ	บำรุงศรี	ผู้ช่วย
นายจักรกฤษณ์	เทศทอง	ผู้ช่วย

๒.๗ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ ดูแลความปลอดภัยภายในงานของทุกภาคส่วนกิจกรรม ตลอดจนความเรียบร้อยของการจราจร และภาพรวมของงาน ประกอบด้วย

นายวรพจน์	โพธา	ประธาน
นักศึกษาวิชาทหาร		ผู้ช่วย

/๒.๘ ฝ่ายกองอำนวยการ...

๒.๘ ฝ่ายกองอำนาจการ มีหน้าที่ ประสานงานกับทุกฝ่าย ดูแลความเรียบร้อย  
ภายในงาน อำนาจความสะดวกของการจัดงานให้กับทุกฝ่าย ประกอบด้วย

นายศุภชัย	ดาทิพย์	ประธาน
นายกฤษณะ	แสงคำ	ผู้ช่วย
นายวันชัย	แสงดี	ผู้ช่วย
นายกิตติศักดิ์	นิมลพ	ผู้ช่วย
นายพีรพล	นิลเป่า	ผู้ช่วย
นายณัฐวิน	คงแย้ม	ผู้ช่วย
นางสาวจิณห์จุฑา	ห้วงทรัพย์	ผู้ช่วย
นางสาวอัจฉราพรรณ	ชัตทาน	ผู้ช่วย
นายพงศกร	สิงห์คาร	ผู้ช่วย
นายจักรกฤษณ์	หมอกมิต	ผู้ช่วย
นายยุทธนา	จุลสุข	ผู้ช่วย
นายพรเทพ	สังข์เมือง	ผู้ช่วย
นายอภิชาติ	นินนวล	ผู้ช่วย

๒.๙ ฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ จัดเตรียมเอกสารการประเมินผลการจัดกิจกรรม  
ดำเนินการประเมินผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย

นางสาวอัจฉราพรรณ	ชัตทาน	ประธาน
นางสาวอารีรัตน์	สุริวงษ์	ผู้ช่วย
นางสาวจิณห์จุฑา	ห้วงทรัพย์	ผู้ช่วย
นายกฤษณะ	แสงคำ	ผู้ช่วย
นางสาวนิศาชล	สุระ	ผู้ช่วย
นางสาวอุษา	พรมเสน	ผู้ช่วย
นางสาวกมลทิพย์	ปิ่นทอง	ผู้ช่วย
นางสาวณัฐฐนิชา	ชำปาน	ผู้ช่วย

ทั้งนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและโครงการพิเศษ กำกับดูแลให้เป็นไป  
ตามคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร